

สกสค.จับมือ เอกชนจัดสวัสดิการ ลดค่าครองชีพให้สมาชิก ช.พ.ค.

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.ค. 2565

18 ก.ค.65-นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ สกสค.) กล่าววา สำนักงาน สกสค.มีความตระหนักในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระจายอยู่ทุก ตำบล อำเภอ และจังหวัดทั่วประเทศในทุกสังกัด ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) หรือแม้กระทั่งสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร และบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและนอกประจำการ เป็นต้น ดังนั้นสำนักงาน สกสค.จึงได้จัดระดมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) โดยเบื้องต้นได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาครวมถึงสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้ว เหลือภาคใต้ และภาคกลางก็จะครบ จากนั้นจะประมวลผลเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานในเชิงรุก คาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้น่าจะได้ขอสรุปใช้เป็นแนวทางเพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกต่อไป

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ สกสค. ตนได้รับเสียงสะท้อนจากสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. รวมถึงครอบครัวของสมาชิก ที่ต้องการให้สำนักงาน สกสค.เร่งปรับปรุงระบบการจ่ายเงินให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตให้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เพราะบางรายสมาชิกเสียชีวิตไปนานนับ 3 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ศพ ดังนั้นเราจึงต้องกลับมาทบทวนดูวาระบบการให้บริการในเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมามีจุดขัดในเรื่องใดจึงทำให้เกิดความล่าช้า และจะปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินเร็วที่สุด เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องหลักที่สำนักงาน สกสค.จะเร่งดำเนินการแก้ไข ส่วนการประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวใหม่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ตามนโยบายของ นางสาวตรีณัฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นั้น เบื้องต้นสำนักงาน สกสค.จะหารือกับศึกษาธิการจังหวัด (ศจธ.) เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ในวันปฐมนิเทศครูใหม่ อย่างน้อยให้ครูใหม่ได้รับรู้ว่าที่มาที่ไปของโครงการ ช.พ.ค.ที่จัดตั้งขึ้นมากกว่า 70 ปีนั้น ก็เพื่อต้องการให้ครูได้ช่วยครูด้วยกันจริง ๆ และผลตอบแทนจาก ช.พ.ค.เองก็ไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่น และดูเหมือนจะดีกว่าด้วยซ้ำ เคยมีการคำนวณสมาชิก ช.พ.ค. หากเริ่มสมัครตั้งแต่เป็นครอบครัวใหม่ เมื่ออายุ 80 ปี จะได้รับเงินก้อนหลักล้านบาท ในขณะที่จ่ายค่าสงเคราะห์รายศพรวมตลอดระยะเวลาดังกล่าวเพียง 2-3 แสนบาทเท่านั้น ดังนั้นหากครูใหม่มีความเข้าใจก็จะเชื่อมั่นที่จะสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแน่นอน

“นอกจากนี้สำนักงาน สกสค.ยังได้พยายามจัดหาสิทธิประโยชน์ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ล่าสุดได้ติดต่อกับภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ เพื่อจัดส่วนลดสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิก เพื่อลดค่าครองชีพให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเสียงตอบรับจากภาคเอกชนขนาดใหญ่แล้วหลายแห่ง นอกจากนี้ยังให้ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดทุกแห่งประสานกับร้านค้าภายในจังหวัดและอำเภอเพื่อเขารวมจัดส่วนลดการใช้บริการสินค้าต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ช.พ.ค.ด้วย ทั้งนี้คาดว่าจะรายงานนางสาวตรีณัฐ และเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าวได้ในเร็ว ๆ นี้”ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ สกสค.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565](#)